



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Làm việc với Công ty Cổ phần Him Lam về xúc tiến đầu tư tại Thái Bình



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 12/11, dưới sự chủ trì của đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Him Lam về xúc tiến đầu tư tại Thái Bình. Dự buổi làm việc có đổng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường

trực Tỉnh ủy các đổng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Him Lam giới thiệu khái quát về các lĩnh vực đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, Him Lam là một công ty lớn với hàng chục đơn vị thành viên và công

ty liên kết hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, khu vui chơi giải trí, sân golf tiêu chuẩn quốc tế... tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương khác. Tính đến nay, Him Lam đã tiến hành đầu tư và xây dựng nhiều dự án nhà ở, khu đô thị mới có chất lượng, ngày càng khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Công

ty trên thị trường bất động sản. Được biết, những năm qua, Thái Bình có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp được quy hoạch, đầu tư; tình cũng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

HỖND HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Tổ chức kỳ họp bất thường

Sáng ngày 12/11, HỖND huyện Kiến Xương tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đổng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HỖND tỉnh tới dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận thông qua tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tờ

trình của Chủ tịch HỖND huyện về giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HỖND huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND huyện. Kết quả, đổng chí Vũ Mạnh Thía, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đổng chí Vũ Mạnh Thía cảm ơn sự quan tâm, tin nhiệm của các đại biểu HỖND huyện. Trên cương vị mới,

(Xem tiếp trang 4)
THU THỦY



Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái đầu tư 3 nhà máy về xã Thanh Tân (Kiến Xương).

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Đảng

Sáng ngày 12/11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ, đảng viên, cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đổi mới đa phương đến năm 2030; Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

BAN CHQS HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm chỉ tiêu giao quân năm 2019

Để hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2019, Ban CHQS huyện Kiến Xương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tránh sót, lọt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ ngay từ những bước đầu trong quy trình tuyển quân.

Qua bước đầu rà soát, phúc tra nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019, toàn huyện có trên 3.000 thanh niên. Trong đó có trên 2.500 thanh niên trong độ tuổi từ 18 - 25; trên 1.200 thanh niên đang theo học các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp. Qua đánh giá ban đầu, số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm nay thấp hơn so với năm 2018 khoảng 20%. Để bảo đảm chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND, Hội đồng

(Xem tiếp trang 4)

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTT Kiến Xương)

HỘI DOANH NHÂN NỮ TỈNH

Trao quà cho trẻ mồ côi và người khuyết tật



Các doanh nghiệp tặng quà cháu Nguyễn Thị Thoa.

Chiều ngày 12/11, Hội Doanh nhân nữ tỉnh đến thăm, tặng quà cho trẻ mồ côi và người khuyết tật huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho cháu Vũ Hải Lâm, mồ côi cả cha lẫn mẹ, học sinh lớp 7B; Nguyễn Thị Thoa, mồ côi bố, ba chị em mắc bệnh thiếu máu huyết tán, học sinh lớp 8B cùng học tại Trường THCS Văn Lang (Hưng Hà) và gia đình ông Nguyễn Văn Thạch, 75 tuổi, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) có 4 người con bị tật nguyền trí tuệ. Đây là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo Bảo Hưng, Công ty TNHH In Thành Trung và Công ty TNHH Vinh Trà cũng có những phần quà trao tặng cho các cháu mồ côi và gia đình có người khuyết tật. Những suất quà là sự động viên, chia sẻ của Hội Doanh nhân nữ tỉnh và các doanh nghiệp đối với những mảnh đời éo le, bất hạnh.

NHƯ HOÀNG

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH, HỖND TỈNH

Giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ bảy, HỖND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chiều ngày 12/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HỖND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả hoạt động của ngành Nông nghiệp năm 2018; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020 và một số nội dung khác.

Năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh ước thực hiện 26.700 tỷ đồng, tăng 3,67% so với năm 2017. Cũng trong năm 2018, toàn tỉnh có 128 xã xây dựng được 185 cảnh đồng mẫu với tổng diện tích trên 15.300ha. Có 33 dự án đăng ký nghiên cứu và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng số vốn đăng ký khoảng 7.455 tỷ đồng. Tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gần với tiêu thụ là 14.440ha. Toàn tỉnh có 200 xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2018, toàn tỉnh có 34 xã đăng ký về đích nông thôn mới, trong đó có 8 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. 30 xã còn lại hiện đạt từ 8 đến 16 tiêu chí, phấn đấu về đích năm 2019. Có 17 xã đăng ký xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN

CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Tích cực xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, các cấp hội nông dân huyện Đông Hưng đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc thường xuyên phổ biến các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về xây dựng nông thôn mới, các cấp hội còn vận động cán bộ, hội viên đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông nội đồng và giao thông nông thôn. Đến nay, các cấp hội đã đóng góp 8 tỷ đồng, hơn 40.000 ngày công và 1.200m² đất làm mới, sửa chữa 15km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 50 cầu, cống. Bên cạnh đó, hội nông dân các xã, thị trấn còn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vận động hội viên sử dụng nước sạch... Hội Nông dân huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

ĐỨC CHUNG

(Đài TTTT Đông Hưng)

NAM TIỀN HẢI

50 năm - một mái trường

(Xem trang 3)



Chiêu trò lừa đảo bán hàng ở Nam Hưng

(Xem trang 4)



Các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.